

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัย

ประเด็น	รายละเอียด
๑. ประวัติและความเป็นมา	<p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัย (ศพก.เด่นชัย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ๒๕๕๗ โดยมีเกษตรกรต้นแบบ คือ นายสนอง ส่งศรี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเด่นชัย ตั้งแต่นั้นมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในครั้งแรกเริ่มศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเด่นชัย ได้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านของ นายสนอง ส่งศรี ในการจัดการอบรมเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากนั้นมีการจัดอบรมโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นประกอบกับพื้นที่บริเวณบ้านของ นายสนอง ส่งศรี มีบริเวณพื้นที่จำกัด จึงได้ย้ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัย มาตั้งที่บริเวณพื้นที่ของ นายวัฒนา ถุงแก้ว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างศาลาเรียนรู้ ต่อมาพื้นที่ศาลาเรียนรู้นั้นไม่เพียงพอต่อการจัดทำฐานเรียนรู้ จึงได้ใช้พื้นที่ภายในศาลาเอนกประสงค์ และอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน จัดทำฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ และเป็นพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเด่นชัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน</p>
๒. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.	<p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัย มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน อีกทั้งเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และขอคำแนะนำในด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน, แปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ทำให้เป็นจุดศูนย์กลางด้านความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และการเกษตรแบบครบวงจร เช่น การลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมัก การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกพืชผักปลอดภัย</p>
๓. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ	<p>เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมัก การจัดการดินและปุ๋ย มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเกษตรกรต้นแบบมีการพัฒนาความองค์ความรู้อยู่เสมอ</p> <p>เกษตรกรต้นแบบเป็นตัวกลางประสานกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ท้องที่ และท้องถิ่น ฯลฯ</p> <p>มีการบริหารจัดการพื้นที่โดยมีการประสานระหว่าง คน พื้นที่ สินค้า ซึ่งมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัยเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน</p>
๔. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต	<p>ยกระดับความสำคัญของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกษตรกรในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเด่นชัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วย BCG Model ในการดำเนินงาน</p>